

สารสังเขปหนังสือใหม่



พฤษจิกายน 2550



ร่วมอนุรักษณ์แม่ฟ้าของไทย

เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. 0 2244 1056 , 0 2244 1078



คำนำ

สารระสังเขปหนังสือใหม่นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือแก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ให้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย โดยกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำมา เป็นปีที่ 6 แล้ว

หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ให้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใดสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งให้ผู้จัดทำได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ e-mail : Panlika_bud@hotmail.com

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พฤศจิกายน 2550

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
คำชี้แจงวิธีใช้	ข
ตัวอย่าง	ค
สารบัญ	ง
❖ หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา (B)	1
❖ หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D).....	3
❖ หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)	6
❖ หนังสือหมวดกฎหมาย (K).....	9
❖ หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)	12
❖ หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T).....	13
❖ หนังสือหมวดนาวิกศาสตร์ (V)	14
❖ หนังสือรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ (ว/Res).....	15
❖ หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล	21
❖ หนังสืออ้างอิง	28



3. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันท (จันทร์) นักปราชญ์จากแดนอีสาน. / โดย อเนก นาวิกมูล.

กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550. [BQ992 อ893พ 2550]

❖ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันท (จันทร์) ได้ชื่อว่าเป็นพระนักเทศน์ผู้มีโวหารดีคนหนึ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 5-7 ท่านเคยเป็นเจ้าของอาวาสผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดบรมนิวาสให้คืนดี และจากพลังศรัทธาที่เจ้านายผู้ใจบุญทั้งหลายมีต่อตัวท่านได้ก่อให้เกิดกุฏิสวย ๆ ขึ้นในวัดมากมาย เป็นผู้สร้างวัดสิริจันทมิตรหรือวัดเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และเป็นผู้มีความรู้อันน่าทึ่งเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมือง เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาในภาคอีสานของไทย และนครจำปาศักดิ์หรือจำปาสักประเทศลาว และเป็นผู้เคยไปเผยแพร่ศาสนาถึงเมืองเชียงตุงในประเทศพม่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 พระอุบาลีมีนามเดิมว่าจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม วันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง พ.ศ.2399 ซึ่งถ้านับจาก พ.ศ.2545 นี้เท่ากับเมื่อ 146 ปีมาแล้ว เป็นบุตรหัวปีของนายสอนและนางแก้ว อาชีพทำสวนทำนามีพี่น้อง 11 คน





3. ใบกีสี่แดงบนเส้นทางสายโรแมนติก. / โดย เฟราฟองดู. กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2550.

[DQ26 พ622บ 2550]

❖ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผู้เขียนตั้งความหวังเอาไว้ตั้งแต่ยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ว่า จะต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แต่ภาพความโรแมนติกที่ติดตาจากการที่มีโอกาสเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้หลายคนอยากไปเยือน สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่โอบล้อมไปด้วยประเทศใหญ่ ๆ ทั้งสี่ด้าน ภาษาที่ใช้ในสวิตเซอร์แลนด์จึงแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คือ ภาษาเยอรมันใช้กันมากที่สุดราว 64% ของประเทศรองลงมา คือ ฝรั่งเศส อิตาลี และ โรมานซ์ สวิตเซอร์แลนด์มี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ผลิเริ่มในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูร้อนเริ่มเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และใบไม้จะเริ่มร่วงในเดือนกันยายนถึงตุลาคม ช่วงฤดูหนาวถือเป็นสวรรค์ของคนรักกีฬาฤดูหนาว เช่น สกีและสโนว์บอร์ด

4. ดอยสุเทพ เทพสถานวิมานเวียงพิงค์. / โดย สมัย สุทธิธรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.

❖ สารคดีน่ารู้ชุด มหัศจรรย์ล้านนาคุณค่ามรดกไทยได้กล่าวถึงอาณาจักรล้านนาเกิดจากการรวมตัวของบ้านเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำระหว่างหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์สองแห่ง คือ บริเวณที่ราบลุ่ม เชียงราย และพะเยา กับบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่ และลำพูน โดยมีบ้านเมืองที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่หริภุญไชยหรือเมืองลำพูน ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 หรือหลังพุทธศักราช 1200 โดยเนื่องมาจากขยายอิทธิพลของแคว้นละโว้ขึ้นมา ในเวลาต่อมาเมื่อพญามังรายมหาราชทรงได้รวบรวมและขยายอิทธิพลควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ เข้าไว้ในอำนาจได้แล้วก็เสด็จขึ้นไปสร้างเมืองเชียงใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรในต้นสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 และทรงเรียกอาณาจักรล้านนามาจนบัดนี้ ดอยสุเทพ เทพสถานวิมานเวียงพิงค์ ประกอบด้วยเรื่อง ยุคทองในสมัยล้านนา กษัตริย์กือนาเชียงใหม่ เวียงชัยกับพระพุทธรูปหินดี นครพิงค์กับตำนานพระบรมธาตุ ศรีทธา ศาสตร์ร่วมใจ ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

5. ผู้นำจอมโหด อีดี อามิน. / โดย รวีโรจน์. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.

[DT433.283 ร166พ 2550]

❖ เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ว่า ทุกวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่สารภาพกันโดยตรงไปตรงมาว่าที่พวกเขารู้จักประเทศกัวกันดาได้ก็เพราะว่าได้รับรู้เรื่องราวอันไม่ชอบมาพากล พิศดารต่าง ๆ นานาของ อีดี อามิน ในช่วงที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดของกัวกันดา ในช่วงทศวรรษที่ 70 นั่นเอง อีดี อามิน เป็นผู้นำคนหนึ่งของประเทศกัวกันดาที่โด่งดังขึ้นมาในช่วงปี ค.ศ.1971-1979 (พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2522) รวมเป็นระยะเวลาเรื่องอำนาจ 8 ปี อาชีพของเขาเป็นทหาร เริ่มต้นยศนายสิบตรีเมื่อปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) โดยมีทหารในควบคุมจำนวนหนึ่งหมวด เขาเป็นทหารที่มีมือยอดเยี่ยมในการรบ ตำแหน่งจึงพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดและโดดเด่นกว่าใคร ๆ





6. มาร์ธา สจวร์ต : แปรนต์แห่งแรงบันดาลใจของผู้หญิงทั่วโลก. / โดย อัลเลน, ลอยด์.

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตเธียร์, 2549.

❖ เรากำลังจะมารู้จักความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ ผ่านชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาร์ธา สจวร์ต ซึ่งบางคนอาจเรียกว่าแม่บ้านต้นแบบ หรือหลายคนมองเธอคนนี้เป็นฐานะแปรนต์แห่งคุณภาพและน่าเชื่อถือในสหรัฐอเมริกา หรืออีกหลายประเทศ ในอเมริกาเหนือและยุโรปมักได้เห็นคนที่บูชามาร์ธา หลายคนรักเธอในเวลาอันรวดเร็ว และติดตามเธอในทุก ๆ สื่อ ทุก ๆ วัน จนทุกวันนี้เกือบ 20 ปี ที่มาร์ธาคงความเป็น ไอคอดลสำหรับผู้หญิงในสหรัฐฯ ตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยชรา ชีวิตของหญิงแกร่ง คนนี้กำลังสร้างอิทธิพลให้กับผู้หญิงอีกหลายสิบล้านคนและอีกหลายสิบล้านครอบครัวด้วยคนไทยยังรู้จัก มาร์ธา สจวร์ต น้อยมาก ก่อนข่าวครึกโครมของมาร์ธาในเดือนมิถุนายน 2004 คุณจะรู้จักมาร์ธาชัดเจนมากขึ้นจากชีวิตที่คนทั่วไปเห็นในการทำงานทั้งด้านที่ชื่นชมและตำหนิ

7. ลัมปะกับปะเจดีย์ ศรีแห่งเวียงตะกอน. / โดย สมัย สุทธิธรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.

[DS588.N6 ส292ล 2550]

❖ สารคดีน่ารู้ชุด มหัศจรรย์ล้านนาคุณค่ามรดกไทยได้กล่าวถึงอาณาจักรล้านนาเกิดจากการรวมตัวของบ้านเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำระหว่างหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์สองแห่ง คือ บริเวณที่ราบลุ่ม เชียงราย และพะเยา กับบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่ และลำพูน โดยมีบ้านเมืองที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่หริภุญไชยหรือเมืองลำพูน ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 หรือหลังพุทธศักราช 1200 โดยเนื่องมาจากขยายอิทธิพลของแคว้นละโว้ขึ้นมา ในเวลาต่อมาเมื่อพญามังรายมหาราชทรงได้รวบรวมและขยายอิทธิพลควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ เข้าไว้ในอำนาจได้แล้วก็เสด็จขึ้นไปสร้างเมืองเชียงใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรในต้นสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 และทรงเรียกอาณาจักรล้านนามาจนบัดนี้ ลัมปะกับปะเจดีย์ประกอบด้วย เล่าเรื่องเวียงเซลาวงค์ ลัมปางค์เวียงตะกอน ย้อนตำนานพระธาตุประวัติศาสตร์ เจ้าเจ็ดคน ยอดพระธาตุลำปางหลวง Һ้างมหัศจรรย์

8. โอบรา วินฟรีย์ เจ้าแม่ทอล์คโชว์ รวยสะท้านโลก. / โดย โครห์น, แคทเธอริน. กรุงเทพฯ : สันสกฤต,

2549.

❖ โอบรา วินฟรีย์ พิธีกรทอล์คโชว์ทางทีวีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์ เริ่มต้นอาชีพพิธีกรด้วยการเลียนแบบคนที่เธอชื่นชม แต่วันนี้เธอคือต้นแบบพิธีกรทอล์คโชว์สะท้านโลก มีแฟนรายการถึง 38 ล้านคน แพร่ภาพไปถึง 112 ประเทศทั่วโลก ความสำเร็จของเธอมาจากความยากจนที่เธอไม่ยอมก้มหัวให้วัยเด็กอันปวดร้าวของชีวิตคนผิวดำ และประสบการณ์เลวร้ายจากการถูกข่มขืนตั้งแต่อายุ 9 ขวบ เป็นผลเป็นที่ฝังรากลึกและเธอหาทางเยียวยาด้วยการต่อสู้ มุ่งมั่น ทะเยอทะยานจนกลายเป็นโอบราในวันนี้





หนังสือหมวด สังคมศาสตร์ (H)

1. การจัดการเทคโนโลยี : สร้างฝันสู่นวัตกรรม : กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยี. / โดย บดินทร์

รัศมีเทศ. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550. [HD45 บ116ก 2550]

❖ หนังสือ การจัดการเทคโนโลยี (Management of technology) เล่มนี้ ได้นำเสนอความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ ความท้าทายการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งนำเสนอแบบจำลองกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี จุดกำเนิดนวัตกรรมเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดสินค้า แนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยการเข้าใจตลาดและผู้ใช้ การจัดการผลต่ออย่างเป็นระบบ การนำสินค้าออกสู่ตลาดและติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในตลาด พร้อมทั้งนำเสนอข้อความตระหนักสำหรับผู้บริหารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี

2. เก่งงานได้ทั้งง่ายและสนุก. / โดย คัตตีมี, นิธิมูระ. กรุงเทพฯ : สยามสงเสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญี่ปุ่น), 2550. [HD62.17 ค252ก 2550]

❖ การทำงานเก่ง ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่ว่าเป็นพรสวรรค์ของแต่ละคนที่คนอื่นเลียนแบบไม่ได้ สำหรับความหมายของการทำงานเก่งก็คือ การ “การทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ผิดพลาด” เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายคนมักจะโยนความผิดไปให้กับเทคนิคการทำงาน ว่าขาดทักษะการทำงาน แต่จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาเปลือกนอก การขาดความมุ่งมั่นในงานต่างหากที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง เพราะเรามักจะคิดว่าการทำงานนั้นผิดพลาดบ้างก็ไม่ใช่ไร ทำให้การคิด การกระทำ ขาดความรอบคอบ ขาดการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอน ผลงานจึงออกมาเป็นประเภทที่ว่า “ขอไปตายเอาดาบหน้า” หรือสุกเอาเผากิน แต่หากเริ่มต้นจากการคิดว่า ถ้าทำงานไม่เสร็จหรือผิดพลาดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น หรือผลลัพธ์ต่อผู้อื่นหรือต่อตนเองจะเป็นอย่างไรได้แล้ว “ความรับผิดชอบหรือความมุ่งมั่นต่องานนั้น” จะเกิดขึ้น





3. บิลล์ เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟต์. / โดย เลสซินสกี, ญานน์ เอ็ม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สันสกฤต,

2549. [HD9696.63.U62G37 ล796บ 2549]

❖ บิลล์ เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟต์ ที่รวยที่สุดในอเมริกาหรืออาจในโลกด้วย มีชีวิตที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องเป็นทุนอยู่แล้วก็ตาม แต่เขาอาจไม่มีวันนี้ หากเขาไม่มีความมุ่งมั่น พุ่มพังกายและใจเรื่องราวของเขาให้แก่มคิดและน่าเรียนรู้ เมื่ออายุ 8 ขวบ เขาอ่านสารานุกรมหนังสือโลก พอ 13 ขวบ เขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก เขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และในวัยต้น 20 ก็ลาออกมาเพื่อตามล่าหาความฝันด้วยการเปิดบริษัทของตัวเอง เขาทำงานหนักวันละ 16 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี บริษัทของเขาดูไม่เหมือนบริษัท พนักงานนุ่งยีนส์ แขนวโปสเตอร์ข้างขา ฟังดนตรีร็อค บางคนมาทำงานตอนบ่ายไม่ถึงเย็น ออกไปหาอะไรกิน หรือไปดูหนังค่อยกลับมาทำงานต่อ ตอนดึกแล้วไซเซกกลับบ้านตอนเช้ามืด และกลับมาทำงานใหม่ตอนเที่ยง เรื่องราวในชีวิตของเขาที่น่าทึ่งอย่างที่สุด

4. มันนี่มออสเตอร์สอนหนูให้รวย. / โดย อีน, ซอง แจ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2549.

❖ ปัจจุบัน หลายสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อาหารและเครื่องนุ่งห่ม หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ล้วนถูกตีค่าเป็นเงินแทบทั้งสิ้น พุดได้ว่าเงินมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายด้าน ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยชี้ความอยู่รอดของคนในสังคมด้วย เพราะเหตุนี้เราจึงต้องหันมาใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อการศึกษาวិชาเศรษฐศาสตร์กันมากขึ้น หนังสือเรื่องเงินกับมันนี่มออสเตอร์ เล่มนี้มีเนื้อหาที่เน้นให้ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเด็ก เช่น การเงิน การธนาคาร และการตลาด โดยให้ข้อคิดและแนวทางในการบริหารเงินอย่างง่ายผ่านตัวเอกของเรื่องที่มีชื่อ “มันนี่มออสเตอร์”

5. 50 บทเรียนฝ่าฟันวิกฤตธุรกิจ. / โดย แมททิวส์, เจนา. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549.

❖ ในโลกแห่งความเป็นจริง มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอยู่เป็นจำนวนมาก และในอีกด้านหนึ่งมีผู้ที่ยังไปไม่ถึงไหนอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย เขาเหล่านั้นทำอะไรพลาดไปหรือ และคุณก็กำลังทำสิ่งเดียวกับเขาหรือเปล่า 50 บทเรียนฝ่าฟันวิกฤตธุรกิจ บทเรียนจากเรื่องจริงของเจ้าของที่เคยพบความล้มเหลว และขั้นตอนที่เขาทำจนสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตเหล่านั้น จนพบกับหนทางแห่งความสำเร็จ จะช่วยให้คุณได้เห็นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่าง ๆ พร้อมให้แก่มคิดและแนวทางป้องกันทางเลือก แผนการ และกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ฝ่าวิกฤตได้รวบรวมเรื่องราวจากผู้ประกอบการกว่าร้อยคนให้คุณได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะพาให้ธุรกิจเข้าสู่วิกฤต





6. สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO). กรุงเทพฯ : กรมการ

พัฒนาชุมชน, 2549.

❖ หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมเรื่องราวและภาพสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) จำนวน 187 ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่าเป็นที่นิยม มีศักยภาพด้านการผลิต และความสามารถด้านการตลาดที่ผ่านการคัดสรรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถขยายผลด้านการตลาดและการท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ปลาช่อนแม่ลา “แม่ลา” คือ ลำน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี น้ำนิ่งไม่มีโคลนตม ทำให้ปลาในลำน้ำมีรสชาติอร่อยไม่เหม็นโคลน นำมาปรุงอาหารและมีผู้นำไปเป็นของฝากจนกลายเป็นแม่ลาปลาช่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันมีการแปรรูปเป็นปลาช่อนแดดเดียว ปลาหยอง ปลาผัดพริก และขนมเค้กปลาช่อน ฯลฯ





ในการตราพระราชบัญญัติและขั้นตอนการพิจารณาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่สนใจในพระราชบัญญัตินี้

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. / โดย

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 41 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีการกำหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนแตกต่างจากการดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้ผู้กระทำความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 3 ประวัติและความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส่วนที่ 5 แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. / โดย สำนักกฎหมาย สำนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป หนังสือเล่มนี้จึงได้ดำเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายดังกล่าวพร้อมทั้งจัดทำภาคผนวก ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ด้วย





5. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550. / โดย

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้อธิบายถึง พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550 ซึ่งตราขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่ดำเนินการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป สมควรยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและกำหนดวิธีการจัดการทรัพย์สิน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 40 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สำนักกฎหมายจึงได้ดำเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติ และขั้นตอนการพิจารณาพระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจในพระราชบัญญัตินี้

6. สาระสำคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่. / โดย

สำนักงาน ก.พ.. กรุงเทพฯ : ไกลบอล อินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคชั่น, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญและกรอบแนวคิดในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งร่างขึ้นโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถ หลักผลงาน หลักการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีและหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการเป็นสำคัญ โดยแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สาระสำคัญและกรอบแนวคิดในการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ซึ่งจะรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ อาทิเช่น ยกเครื่องข้าราชการไทยโดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ดีจริงหรือ? โดย สี่มา สีมานันท์ เป็นต้น และส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550





หนังสือหมวดภาษา และวรรณคดี (P)

1. สตีเวน สปีลเบิร์ก พ่อมดฮอลลีวูด. / โดย พาวเวอร์, ทอม. กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2549.

[PN1998.3.S65 พ621ส 2549]

❖ ไดโนเสาร์ออกอวลาควาดในหนังสือ จูแรสสิก พาร์ค อี.ที.มนุษย์ต่างดาวตัวจ้อยนั่งในตะกร้ารถจักรยานที่พุ่งทะยาน ฉลามยักษ์ไล่ล่างาบคนใน “จอร์จ” แล้พาดพิงใน “อินเดียน่า โจนส์” ไปจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวใน “ซินด์เลอร์ ลิสท์” และหนังสือหลายต่อหลายเรื่องนับไม่ถ้วนที่ครองใจคนทั่วโลกมานานนับสิบ ๆ ปี เป็นผลงานของ สตีเวน สปีลเบิร์ก พ่อมดแห่งฮอลลีวูด ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกล้องถ่ายหนังในฐานะผู้กำกับที่ทำเอาหัวใจคนดูแทบหยุดเต้นด้วยความระทึกใจกับการลุ้นภาพที่ปรากฏอยู่บนจอ ตอนเป็นเด็กเขาซึ่กิ้ว เพี้ยน แปลกประหลาดไม่เหมือนใคร เขาไม่ได้เป็นดาวเด่นของโรงเรียน ไม่เคยเป็นนักกีฬา ไม่ใช่เด็กเรียนดี ไม่มีความโดดเด่นใด ๆ เลย แต่วันนี้เขาคือผู้ยิ่งใหญ่อันดับต้น ๆ แห่งโลกเซลลูลอยด์





หนังสือหมวดเทคโนโลยี

(T)

1. พลาณาภาพอากาศยานไทย : รวมเครื่องบินไทย เล่ม 1. / โดย รัชต์ รัตนวิจารณ์. กรุงเทพฯ :
อนิเมทกรุ๊ป, 2550. [TL716.T5 ร332พ 2550]

❖ พลาณาภาพอากาศยานไทย เล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่มีคุณค่า เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรักและความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการบิน เพราะได้มีการรวบรวมเรื่องราวและรูปภาพของอากาศยานของกองทัพไทยไว้มากมาย ซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ พันจ่าอากาศเอก รัชต์ รัตนวิจารณ์ เป็นผู้มีความมานะพยายามและมีความตั้งใจจริง ท่านได้รวบรวมภาพของอากาศยานของกองทัพไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ภาพการกำเนิดการบินในสยาม ภาพเครื่องบินของไทยในยุคเริ่มต้น ชื่อของเครื่องบินต่าง ๆ เครื่องบินในกองทัพบก เครื่องบินในกองทัพอากาศ เครื่องบินราชนาวีไทย และเครื่องบินกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น





หนังสือหมวด นาวิกศาสตร์ (V)

1. สู่อาศรมคนกล้า ซิล ทิม วัน. / โดย อุดมพร สมพงษ์. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2549.

[VA66.S4 อ791ส 2549]

❖ หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของผู้เขียนพยายามจะเรียบเรียงในเชิงสารคดีจากเค้าความจริงและประสบการณ์ผู้เขียนที่ได้ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรแห่งราชนาวีไทย ในฐานะนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ผู้ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการรบพิเศษ ทั้งบนบกและใต้น้ำมาแล้วอย่างครบถ้วนกระบวนยุทธ์ และได้ร่วมปฏิบัติการกิจที่สำคัญมากมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ มาแล้วอย่างโชกโชน แทบจะเอาชีวิตไม่รอด เขามีเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนยุทธวิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการใต้น้ำและอาวุธประจำกายชนิดต่าง ๆ ของหน่วยจู่โจมพิเศษ อีกทั้งมีความกล้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง





การจัดประชุมกลุ่ม รวมถึงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากองค์การการศึกษาพบว่าในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็พบว่าการปฏิบัติทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ขององค์กรต่าง ๆ นั้น ยังคงไม่เป็นระบบอย่างครบรอบด้าน อีกทั้งยังขาดแนวทางที่จะใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน จึงทำให้ ไม่สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. คุณภาพชีวิตของคนไทย : ผลจากการดำเนินการของรัฐภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. / โดย สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ : ทิพนตร

การพิมพ์, 2548.

❖ หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงโครงการวิจัยคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยศึกษากรณีผลจากการ ดำเนินการของรัฐภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็น โครงการวิจัยเชิงสำรวจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยหลังการใช้รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีบทบัญญัติกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ ของประชาชน เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนไทยก่อนและหลังการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 พัฒนา มาตราวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยหลังการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น คือ บทนำ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการวิจัย ลักษณะทั่วไป วิถีชีวิตและการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของตัวอย่าง การรับรู้และการได้รับบริการ/ประโยชน์จากการดำเนินการโครงการของรัฐ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คุณภาพชีวิตของคนไทย คุณภาพชีวิตของคนไทยกับโครงการของรัฐ และสรุปและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกที่เป็นรายละเอียดคุณภาพชีวิตของคนไทยและการรับรู้และการได้รับบริการ/ ประโยชน์จากโครงการของรัฐในชุมชนจำแนกตามภาคและทั่วประเทศ พร้อมทั้งแบบสัมภาษณ์ด้วย

6. โครงการ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

มาใช้ในสังคมไทย. / โดย เดช สังฆวรรณ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.), 2548.

❖ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง กระบวนการยุติธรรมเชิงยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เป็นแนวคิดที่เน้นการฟื้นฟูความเสียหาย หรือผลกระทบจากการกระทำความผิดโดยการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งการ ระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมและสลายปมปัญหาสำคัญอันเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง การศึกษาวิจัยในโครงการ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การนำกระบวนการเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน สังคมไทย” มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาผลการนำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง



สมานฉันท์มาใช้ในโครงการทดลองในงานคุ้มครองประพฤติกติ และ 2. เพื่อศึกษาระบบและรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับคดีความอาญา จากการศึกษาวิจัยตามโครงการนี้พบว่า สภาพภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่นำมาใช้งานคุ้มครองประพฤติกติยังมีประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและความพร้อมในการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อคดีความที่เข้าสู่การพิจารณาอยู่บ้าง แต่โดยภาพรวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีคุณภาพการในฐานะของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ช่วยเยียวยาผู้เสียหาย ผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในมิติทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งมากกว่าการเยียวยาด้วยตัวเงิน

7. บทบาทอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (อสม.) ในการป้องกันอาชญากรรมและจัดการ

ความขัดแย้งในชุมชน. / โดย ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ม.ป.ป.

❖ หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยบทบาทอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (อสม.) ในการป้องกันอาชญากรรมและจัดการความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งวิธีการในการนำเสนอข้อมูลการวิจัยแบ่งเป็น 6 บท คือ บทนำ กล่าวถึง ความสำคัญของการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยต่าง ๆ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แนวคิดชุมชนนิยมและการพัฒนาชุมชน แนวคิดประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น ข้อมูลบริบทของชุมชนที่ศึกษา บทนี้จะอธิบายถึงลักษณะของความเป็นชุมชนโดยทั่วไป สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของชุมชนที่ศึกษา สภาพปัญหาของชุมชนที่ศึกษา รูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งในชุมชนที่ศึกษา การจัดตั้งและบทบาทของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (อสม.) ปัจจัยทางกฎหมายและมาตรการรองรับบทบาทอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (อสม.) จะอธิบายถึงสภาพปัญหาและจุดวิกฤติในกระบวนการยุติธรรมไทย ข้อเปรียบเทียบกับบทบาทของอาสาสมัครใกล้เคียงข้อพิพาทในชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและสร้างมาตรการรองรับทางกฎหมาย บทสรุปและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งภาคผนวกประกอบด้วย

8. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย. / โดย

ธีรพงศ์ ทองมาก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.

❖ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับซากดึกดำบรรพ์หลายฉบับ แต่บทบัญญัติกฎหมายเหล่านั้นไม่ได้วางกลไกและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถนำบทบัญญัติดังกล่าวเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดมาปรับใช้ในการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ได้ ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ของต่างประเทศแล้วเห็นว่า ประเทศไทยต้องมีกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการ





ระหว่างไทย-จีน ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ไทยและจีน รูปแบบและการชำระเงินค่าสินค้าไม่นิยมผ่านระบบธนาคารพาณิชย์แต่เป็นการกำหนดแลกเปลี่ยนระหว่างคู่ค้าเอง การชำระโดยเงินสกุลบาทจำกัดอยู่เพียงบริเวณชายแดนไทยที่ผู้ประกอบการติดต่อการค้าระหว่างกันอุปสรรคที่สำคัญ คือ ปัญหาในเรื่องของการจัดการการค้าชายแดน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้า ส่วนผลกระทบของข้อตกลงฯ พบว่าก่อนที่จะมีข้อตกลง ผู้ประกอบการค้าของไทยจะได้รับประโยชน์จากภาษีในการส่งออกสินค้าแต่การนำเข้าเป็นการค้านอกระบบ แต่ภายหลังจากการมีความตกลงเร่งลดภาษีสินค้า ผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน (พิกัดศุลกากร 07-08) ลงให้เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา การนำเข้าทั้งผักและผลไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังจีนนั้นมีเพียงผลไม้สำคัญ คือ ลำไย ที่มีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถกล่าวได้ว่าข้อตกลงการค้าเสรีในหมวดของผักและผลไม้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการค้าชายแดน เพียงแต่ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-จีนตอนใต้เพิ่มขึ้น





หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล

1. 9 ปี กต. มิติใหม่แห่งการเลือกตั้ง. / โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ :

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย บทความ 6 เรื่อง “อดีต ปัจจุบันและก้าวต่อไปของ กต. และบทความเรื่อง “ผลงานของ กต. รอบ 8 เดือน” และบทความเรื่อง “พร้อมหรือยังกับการออกเสียงประชามติ” รวมถึงบทความเรื่อง “การเลือกตั้งมิติใหม่” พร้อมด้วยบทความเรื่อง “การหาเสียงเลือกตั้ง : มิติใหม่การเมืองไทยหรือย้อนยุค” รวมทั้งบทความเรื่อง “ผู้นำมิติใหม่ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ส่วนที่สองเป็นการนำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยฉบับภาษาอังกฤษของ International Foundation for Election System หรือ TFES พร้อมด้วย บทความย่อยภาษาไทย เรื่อง “รายงานการประเมินผลทางเทคนิคก่อนการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 และในส่วนที่สามเป็นการรวบรวมสถิติการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476-2549 นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสถิติการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2543-2549 ไว้ให้ศึกษาอีกด้วย

2. จาก กตส. สู่สภาร่างฯ. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.

❖ จาก กตส. สู่สภาร่างฯ เล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมประมวลเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาแห่งชาติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้กำหนดไว้โดยการสรรหาสมาชิกสภาแห่งชาติครั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสภาแห่งชาติ (กตส.) และมีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นสำนักงาน





เลขาธิการสภาวิชาชีพแห่งชาติ ทั้งนี้ในการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้เรียงลำดับเหตุการณ์โดยถือเอาวัน เป็นสำคัญ รวมทั้งได้มีการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประกอบไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

3. ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2550. / โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูล เช่น นักบริหาร ผู้วางแผน และผู้ใช้ทั่วไป สำหรับเนื้อหา ภายในเล่มนี้ได้นำเสนอข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานผลสัมฤทธิ์และสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งรายงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลสถิติที่น่าสนใจได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ในตารางสถิติทุกตาราง ซึ่งประกอบด้วย สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติ การศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการ สังคม สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย ตลอดจนสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติการขนส่ง ฯลฯ

4. รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ 2549. / โดย กรมชลประทาน.

กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป.

❖ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำของ กรมชลประทานและงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้รับโอนมาจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ วางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน อีกทั้งเพื่อเป็นการ เผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ เอกชน และผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ในการ จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ 2549 มีเนื้อหาสาระแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความหมายด้านการชลประทาน ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำถึงสิ้นปีงบประมาณ 2549 ส่วนที่ 3 เป็นรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ในรอบปีงบประมาณ 2549 และ ในภาคผนวกยังได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของ 25 ลุ่มน้ำประธานของประเทศไทย

5. รายงานประจำปี 2549 กรมชลประทาน. / โดย กรมชลประทาน. กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป.

❖ รายงานประจำปี 2549 ของกรมชลประทาน ฉบับนี้เนื้อหาภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูล ภาพรวมว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานปี 2549 โครงสร้างการบริหารขอบเขตภารกิจ สัดส่วนและ จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาวิชาชีพ





8. รายงานประจำปี 2549 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. / โดย กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
ม.ป.ป.

❖ หนังสือรายงานประจำปี 2549 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่มนี้เป็น การรวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้างกระทรวง งบประมาณ ส่วนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549 ว่าด้วยตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้สังกัดการกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนที่ 3 เป็นผลการดำเนินงานว่าด้วยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (2549) นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ภาคผนวกว่าด้วยแผนภูมิแสดงข้อมูลสถิติด้าน ICT และข้อมูลตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. รายงานประจำปี 2549 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. / โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550.

❖ รายงานประจำปี 2549 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการ ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2549 ของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กร ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วย ประวัติการท่องเที่ยวงแห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการ ททท. ปี 2549 รวมทั้งคณะผู้บริหาร ททท. โครงสร้างองค์กร ททท. พร้อมด้วย การดำเนินงานของคณะกรรมการ ททท. และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ททท. นอกจากนี้ยัง ประกอบด้วย นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยปี 2540-2549 รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ททท. ปีงบประมาณ 2549 และผลการดำเนินงาน โครงการเด่น อีกทั้งรายงาน ด้านการเงินและงบประมาณปี 2549 รวมทั้งนามสงเคราะห์สถานที่ตั้งสำนักงาน ททท. ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

10. รายงานประจำปี 2549 สถาบันพระปกเกล้า. / โดย สถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี : สถาบัน

พระปกเกล้า, ม.ป.ป.

❖ รายงานประจำปี 2549 ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานใน รอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ รับทราบ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลอ้างอิงทางด้านสถิติ พร้อมทั้งนี้รายละเอียด

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร





13. รายงานประจำปี 2549 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. / โดย สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550.

❖ รายงานประจำปี 2549 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนพลังงานที่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในรอบปี และในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ซึ่งได้นำเสนอสาระสำคัญภายในเล่มว่าด้วย ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ภาพและรายนามของผู้บริหารสำนักงานฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสถานการณ์พลังงานในปี 2549 และแนวโน้มปี 2550 นโยบายและแผนพัฒนาพลังงาน การจัดหาพลังไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังว่าด้วยรายงานฐานะการเงิน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

14. รายงานประจำปี 2549 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. / โดย สำนักงานประกัน

สังคม. กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2550.

❖ รายงานประจำปี 2549 ของสำนักงานประกันสังคม ฉบับนี้สาระสำคัญเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่ว ๆ ไปที่สนใจได้รับทราบ นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร ผลงานเด่นในรอบปี 2549 รวมทั้งภาพกิจกรรมและผลการดำเนินงาน ตลอดจนการรายงานงบการเงิน พร้อมกันนี้ยังประกอบด้วย รายนามของผู้บริหารและคณะกรรมการ อีกทั้งรวมถึงนามสงเคราะห์ของหน่วยงานสถานที่ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสารประโยชน์ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเอง

15. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. / โดย

กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2550.

❖ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมบัญชีกลาง ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาให้เข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กล่าวถึงข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา คณะผู้บริหาร ส่วนที่ 2 กล่าวถึงผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานว่าด้วยผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจำปี ส่วนที่ 3 เป็นรายงานการเงินส่วนราชการว่าด้วยงบการเงินต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ส่วนที่ 4 เป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยแผนงานการกำกับดูแล แผนงานการให้บริการ





แผนงานสนับสนุน รวมถึงงานตามนโยบายรัฐบาล และใน ส่วนที่ 5 ว่าด้วยแผนงาน และโครงการที่สำคัญใน
อนาคต

16. รายงานประจำปี 2549 – 2550 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ / โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศึกษาเรียนรู้
ชุมชนเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม สาระสำคัญของเนื้อหาเป็นการสรุปกระบวนการ
และผลการดำเนินงานของโครงการฯ จำนวน 20 โครงการ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
แห่งชาติ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ และโครงการพัฒนาครอบครัว
เข้มแข็งและคุณภาพเยาวชนด้วยเครือข่ายครอบครัว โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครนายก
โครงการแก๊สชนเทศและฐานข้อมูลยา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและสมุนไพร ฯลฯ





หนังสืออ้างอิง

1. แผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย. / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550.

❖ หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นคำอธิบายเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมของดินแดนและผู้คนที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบบริเวณภูมิภาคอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีชื่อเรียกผืนแผ่นดินใหญ่อย่างรวม ๆ ว่าสุวรรณภูมิ แต่เน้นเฉพาะบริเวณที่เคยมีชื่อในเอกสารว่า สยาม, สยามประเทศ แล้วสืบมาเป็นประเทศไทยปัจจุบัน และนอกจากนี้จุดเด่นในการนำเสนอเป็นการเสนอเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมผ่านมิติช่วงเวลาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแนวทางการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น





คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

- ❖ นายจร พันธ์เป็รื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ❖ นางวิจิตรา วัชรภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
- ❖ นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด

จัดทำสาระสังเขปโดย

- ❖ นางชนนพิชญ์ รัตนไพบูลย์ บรรณารักษ์ 6
- ❖ นางสาวภัลลิกา บุชมงคล บรรณารักษ์ 5
- ❖ นางสาวอนัญญา ทิมเกตุ บรรณารักษ์ 4
- ❖ นางสาววิชราพร ยอดมิ่ง นิติกร 3

วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือโดย

- ❖ นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล บรรณารักษ์ 7
- ❖ นางสาวสายฝน ดีงาม บรรณารักษ์ 6
- ❖ นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี บรรณารักษ์ 4

จัดพิมพ์โดย

- ❖ นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

จัดทำรูปเล่มโดย

- ❖ นางสาวญานิกา เพ็ชรพุ่ม เจ้าหน้าที่งานธุรการ 5
- ❖ นางสาวกวี ช่างพลี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
- ❖ นางสาวปรมาภรณ์ คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

ออกแบบปกโดย

- ❖ นางสาวอนัญญา ทิมเกตุ บรรณารักษ์ 4

พิมพ์ที่

- ❖ สำนักการพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แนะนำหนังสือใหม่ E-mail Budsamongkol@yahoo.com

Ms_timgate@hotmail.com